



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๕๓๒

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามที่ขอพระราชทาน โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ที่เหมาะสม

จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งว่ากรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (รวมถึงข้าราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค) และส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการแจ้งจังหวัดมอบหมายข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนจังหวัดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว จากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานหนึ่งสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) หากกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว จะได้จ่ายให้ส่วนราชการระดับกรมและจังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้แจ้งผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ปค. (๑)
 ผ.ค.ม. ()
 กง. ()
 นิติกร ()

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
เลขที่... ๕๒๗
วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๓๐๑.๑๗๗๗.๓๕๕

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ แล้ว บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามที่ขอพระราชทาน โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ที่เหมาะสม

กรมการปกครอง ขอแจ้งว่ากรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (รวมถึงข้าราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค) และส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการแจ้งจังหวัดให้มอบหมายข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนจังหวัดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว จากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย และจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน อนึ่ง สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) หากกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว จะได้จ่ายให้ส่วนราชการระดับกรมและจังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้แจ้งผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๗ ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๑๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ (มท.) ๕๐๓๗๓

ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ ๒๒๓๐๓

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ แล้ว บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามที่ขอพระราชทาน โดยสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ที่เหมาะสม

กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๗ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้

๑. กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทยเฉพาะที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ แจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

๑.๒ กำหนดการและการลงทะเบียน ให้ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมพิธีฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๒. กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) สังกัด กระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (รวมถึงข้าราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค) และส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการแจ้งจังหวัดให้มอบหมายข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนจังหวัดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว จากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัดเป็นผู้จัดพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๗ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และให้จัดพิธี ณ สถานที่ที่เหมาะสม ของแต่ละจังหวัด และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย ทั้งนี้ ให้ประสาน การดำเนินการกับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๓. การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมพิธี ตามข้อ ๑ และ ๒ แต่งกายชุดข้าราชการ (บุรุษและสตรี) เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประดับเครื่องหมายให้ถูกต้องครบถ้วน และประดับแพรแถบย่อ ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราเดิมก่อนได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นในครั้งนี้

๔. การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน จากผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นทุกราย

๕. การขอรับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ อส. จำนวน ๑๐ นาย เพื่อปฏิบัติการกิจ ในการจัดเตรียมสถานที่และจัดเก็บเต็นท์ อุปกรณ์ หลังจากเสร็จพิธีฯ โดยปฏิบัติการกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนการดำเนินการจัดพิธีฯ เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ขอให้แจ้งผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๗ ทราบด้วย อนึ่ง สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) หากได้รับการจัดสรร จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว จะได้จ่ายให้จังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



(นายอรราชิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย